

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่รับ..... ๘๗๕๕  
วันที่..... ๓๐/๕/๖๓  
เวลา..... ๑๑.๐๐.๑๖



ที่ กค ๑๐๐๖/๑๑๖๓๓

กระทรวงการคลัง  
ถนนพระรามที่ ๖  
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอจากนายกรัฐมนตรีรับฟังปัญหาประชาชน

๘๗๕๕  
๓๐ มิ.ย. ๖๓

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๕.๐๖/ว ๓๕๒๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

สพป!

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอจากนายกรัฐมนตรีรับฟังปัญหาประชาชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงานตามสรุปข้อเสนอจากนายกรัฐมนตรีรับฟังปัญหาประชาชน เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ดิเก้ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ผอ.ศบช.  
๓๐ ส.ย. ๒๕๖๓

กระทรวงการคลังขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอจากนายกรัฐมนตรีรับฟัง ปัญหาประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๑๐

๑ ก.ค. ๖๓  
คุณนพทก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสงค์ พูนธเนศ)  
ปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  
สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน  
โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๒๙  
โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๓๓๗๔

**รายงานผลการดำเนินงาน**  
ตามข้อเสนอจากนายกรัฐมนตรีรับฟังปัญหาประชาชน  
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอ	ผลการดำเนินงาน
<p><b>๑. ผลกระทบจากการระงับขาดซื้อเครดิตซื้อไวรัส COVID-๑๙</b></p> <p><b>การช่วยเหลือผู้ประกอบการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขอให้สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ให้รัฐปล่อยกู้ให้แก่ผู้ประกอบการในวงเงิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งให้ผู้ประกอบการ SMEs กู้ ๑ - ๓ ล้านบาทต่อราย</li> <li>- ขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอถูกเพิ่มจากวงเงินที่กำหนดไว้ เพื่อเสริมสภาพคล่องและแก้ไขปัญหาจากภาวะวิกฤต</li> <li>- ขอขยายวงเงินการกู้ยืมสินเชื่อ โดยให้เพิ่มวงเงินกู้ประกันจากเดิม ๕ ล้านบาท เป็น ๑๐ ล้านบาท</li> <li>- ขอให้ภาครัฐช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐที่เร่งด่วนในประเภท</li> </ul>	<p>กระทรวงการคลังจัดทำมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระงับขาดซื้อไวรัส COVID-๑๙ แล้วผ่านมาตรการด้านการเงินและมาตรการภาษี ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มาตรการด้านการเงิน             <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.๑ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากการระงับขาดซื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยธนาคารออมสินสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำวงเงินรวม ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้แก่สถาบันการเงิน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี และสถาบันการเงินให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการในอัตราร้อยละ ๒ ต่อปี ระยะเวลา ๒ ปี วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อรายไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท</li> <li>๑.๒ โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระงับขาดซื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท วงเงินต่อรายไม่เกิน ๓ ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ สำหรับ ๒ ปีแรก ระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน ๕ ปี เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระงับขาดซื้อไวรัส COVID-๑๙ ได้แก่ ธุรกิจทัวร์ ธุรกิจสปา ธุรกิจขนส่งที่เกี่ยวข้อง (รถทัวร์ รถตู้ รถแท็กซี่ เรือนำเที่ยว รถเช่า) บริษัทนำเที่ยว โรงแรม ห้องพัก และร้านอาหาร</li> </ol> </li> <li>ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ขอสินเชื่อตามมาตรการโครงการดังกล่าวข้างต้น สามารถเข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๘ (วงเงินโครงการ ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท) ของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ด้วย โดยมีระยะเวลาการค้ำประกันไม่เกิน ๑๐ ปี ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๑.๗๕ ต่อปี โดย บสย. จ่ายค่าประกันขนาดเฉลี่ยตลอดโครงการไม่เกินค่าธรรมเนียมรับตลอดอายุการค้ำประกันโครงการรวมทั้งประมาณการจ่ายชดเชยที่ได้รับการเบิกจ่ายจากรัฐบาล คิดเป็นระดับการจ่ายค่าประกันเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๓๐ รวมถึงกำหนดการจ่ายค่าธรรมเนียม SMEs เฉลี่ยทั้งโครงการไม่เกินร้อยละ ๓.๕ ของวงเงินค้ำประกัน</li> </ol>

ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอ	ผลการดำเนินงาน
	<p><b>๒. มาตรการภาษี</b></p> <p>กระทรวงการคลังได้ออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยธุรกิจงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน เพื่อการอบรมสัมมนาภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวน ๒ เท่าของรายจ่ายตามที่ยังจริง</p> <p>นอกจากนี้ กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางยังมีโครงการฝึกอบรมโดยการเก็บค่าลงทะเบียน ได้แก่ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor : CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ หากสถานการณ์ปัจจุบันการจ้างฝึกอบรม ๓ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครสนับสนุนการสัมมนา/ฝึกอบรมตามประเด็นข้อเสนอของนายกรัฐมนตรื</p>
<p><b>๒. การพัฒนาเกษตร</b></p> <p><b>๒.๑ การแก้ไขปัญหารายแล้ว</b></p> <p>- ขอให้พิจารณาการชดเชยจะบ่อน้ำบาดาลในที่ดินที่เป็นของรัฐ หรือที่สาธารณะ หรือกรณีเป็นที่ดินของเอกชน ให้พิจารณาปรับเงื่อนไขโดยเจ้าของที่ดินไม่ต้องยกที่ดินให้เป็นสาธารณะ</p> <p><b>๒.๒ การแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์เกษตรกร</b></p> <p>- ขอให้มีการพักชำระหนี้หรือขยายระยะเวลาชำระหนี้เกษตรกร เนื่องจากพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้ระยะเวลาทานทำให้เกษตรกรกลับเขียว</p>	<p>กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ความเห็นว่า กรณีการชดเชยจะบ่อน้ำบาดาลในที่ดินที่เป็นของรัฐซึ่งเป็นทรัพย์สิน ไม่มีผลทำให้ที่ดินนั้นเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายไปเป็นที่สาธารณะแต่อย่างใด เว้นแต่จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ทรัพย์สินที่ออกให้เป็นพระราชบัญญัติหรือการถอนสภาพให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ – ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติพระราชพิธี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น จึงมีผลทำให้ที่ดินนั้นเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายไป</p> <p>ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์เกษตรกรผ่านมาตรการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p>

ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอ	ผลการดำเนินงาน
<p>จนส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สะสมและมีค่าปรับดอกเบี้ยจำนวนมากทำให้เกษตรกรไม่สามารถชำระหนี้คืนได้</p> <p><b>๒๓. การเพิ่มทุนหมุนเวียน</b></p> <p>- ขอให้พิจารณาการสนับสนุนกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย</p>	<p>๑. มาตรการพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยที่มีงวดชำระรายเดือน โดยการพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา ๓ เดือน (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ให้ลูกหนี้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือนซึ่งที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรแล้ว จำนวน ๘๕,๔๒๙ ราย เป็นเงิน ๓๐,๑๓๑,๔๙๐ ล้านบาท</p> <p>๒. มาตรการพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้ ๑ ปี โดยการพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ ให้เกษตรกรทุกกลุ่มแล้ว จำนวน ๓,๓๔๘,๓๗๘ ราย เป็นเงิน ๑,๒๖๕,๔๙๒ ล้านบาท</p> <p>กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางมีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๒๗ กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ประกอบด้วย (๑) ค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย (๒) เบี้ยปรับตามมาตรา ๑๗ (๒๕) (๓) เงินที่ได้รับตามมาตรา ๕๗ (๔) ดอกผลของกองทุน (๕) เงินและทรัพย์สินที่ผู้มอบให้ (๖) เงินกู้โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี (๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ (๘) เงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ตกเป็นของกองทุน</p> <p>ดังนั้น หากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายประสงค์จะเพิ่มทุนหมุนเวียน ซึ่งดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังสามารถให้การสนับสนุนได้</p>
<p><b>๓. การค้าและการช่วยเหลือผู้ลงทุน</b></p> <p>ขอให้ส่งเสริมการค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากประชาชนส่วนมากไม่ได้รับการอนุมัติการกู้เงินจากธนาคาร</p>	<p>กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้จัดให้มีสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ซึ่งเป็นสินเชื่อแบบระบบที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน โดยให้วงเงินสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์ (กรณีทุนจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกินกว่า ๕ ล้านบาท) รายละเอียดไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และคิดอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการใด ๆ ไม่เกินร้อยละ ๓๖ ต่อปี แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) หรือให้วงเงินสินเชื่อประเภทพิโกฟลัส (กรณีทุนจดทะเบียนนิติบุคคลไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท) รายละเอียดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และคิดอัตราดอกเบี้ยรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นใดของสินเชื่อวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทแรก ได้ไม่เกินร้อยละ ๓๖ ต่อปี แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) และส่วนที่เกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ได้ไม่เกินร้อยละ ๒๘ ต่อปี แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) เพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุนให้แก่กับ</p>

ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอ	ผลการดำเนินงาน
<p><b>๔. การพัฒนาธุรกิจดิจิทัล</b></p> <p>- ขอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการในการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลต่างชาติใน ๓ กลุ่มธุรกิจ ได้แก่</p> <p>๑) สื่อโฆษณา เงินลงทุนกับสื่อโฆษณาต่าง ๆ ไปยังธุรกิจต่างชาติ เช่น Facebook Google เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บภาษีได้</p> <p>๒) การท่องเที่ยว การจองโรงแรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ เช่น Booking Agoda ซึ่งมีลักษณะผูกขาด ขอให้รัฐบาลมีมาตรการในการลดการผูกขาดในอนาคต</p> <p>๓) e-commerce เช่น Shopee Lazada JD เป็นต้น มีแนวโน้มว่าต่อไปอาจจะกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ รัฐบาลควรวางแผนเตรียมมาตรการรับมือผลกระทบต่าง ๆ</p>	<p>ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบจากสถาบันการเงิน โดย ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ ประเภทฟิสิกส์ แฟรนไชส์จำนวน ๘๐๒ ราย ใน ๓๓ จังหวัด และประเภทฟิสิกส์จำนวน ๖๐ ราย ใน ๒๕ จังหวัด</p> <p>กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้</p> <p>๑. กรมสรรพากรได้ศึกษาและติดตามความก้าวหน้าของรูปแบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดทำยุทธศาสตร์การกำกับดูแล (Compliance Strategy) ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ แพลตฟอร์มและผู้ขายสินค้าหรือบริการอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีแนวทาง ดังนี้</p> <p>๑.๑ แพลตฟอร์มและผู้ขายในประเทศ กำกับดูแลโดยการตรวจและนำเข้า สร้างความร่วมมือและให้ความรู้ รวมทั้งสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่กำกับดูแล</p> <p>๑.๒ แพลตฟอร์มและผู้ขายต่างประเทศ กำกับดูแลโดยการตรวจและนำเข้า ตรวจสอบและสร้างความรู้พร้อมสร้างความรู้และความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กำกับดูแล รวมทั้งนำเทคนิค Data Analytics มาใช้ในการประเมินการรายได้</p> <p>๒. การใช้บริการโฆษณาของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เช่น Facebook Google เป็นต้น ทำให้มีการจ่ายเงินได้จากหรือในประเทศไทย โดยการจ่ายเงินได้ดังกล่าวในลักษณะของค่าจ้างโฆษณาเป็นเงินได้พึงประเมินประเภท ๕๐ (๘) (เงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์) ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๗๐ แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินได้จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อจ่ายค่าจ้างโฆษณาดังกล่าวไปยังต่างประเทศ</p> <p>นอกจากนี้ อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Tax Agreement) ที่ประเทศไทยได้ลงนามกับประเทศต่าง ๆ กว่า ๖๐ ประเทศ กำหนดให้จัดเก็บภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศได้โดยกรณีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นมีสถานประกอบการถาวร (Permanent Establishment: PE) ในประเทศไทยและมีเงินได้เกิดขึ้นจากการดำเนินการของสถานประกอบการถาวรดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้น กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างชาติ เช่น Facebook Google เป็นต้น ซึ่งไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างชาตินั้น</p>

ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอ

ผลการดำเนินงาน

จะไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยตามอนุสัญญาภาษีซ้อน โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างชาติจะมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ในประเทศต้นทางที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่

๓. แม้ว่าว่าประมวลรัษฎากรจะยกเว้นภาษีเงินได้จากกำไรให้บริการตั้งกล่าวของประเทศ แต่ยังมีช่องทางการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ โดยกรมสรรพากรได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e-Service) หรือแพลตฟอร์มจากต่างประเทศ) โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศต่างประเทศหรือผ่านอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม หากมีรายได้จากการให้บริการแก่ผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศเกินกว่า ๑.๘ ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และยื่นหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกับผู้ประกอบการภายในประเทศ ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อยืนยันหลักการและนำเสนอเรื่องต่อรัฐสภา โดยกรมสรรพากรได้มีการจัดประชุมเตรียมการสำหรับคำปรึกษาหารือและหารือกับผู้ประกอบการต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการกรมสรรพากร

๕. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีรายได้น้อย

การแก้ไขปัญหาหนี้สินและแหล่งเงินทุน

- ขอให้ดำเนินการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดย สศค. ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๑ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ภายใต้หลักการที่จะบริหารจัดการปัญหาหนี้นอกระบบทั้งด้านสุภาพและเจ้าหน้าที่นอกระบบควบคู่กันเป็นระบบ ครบวงจร และมีความต่อเนื่องใน ๕ มิติ ได้แก่

มิติที่ ๑ การดำเนินการอย่างจริงจังร่วมกับเจ้าหน้าที่นอกระบบที่ผิดกฎหมาย โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการจับกุมเจ้าหน้าที่นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ซึ่งนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ มีผลการจับกุมผู้กระทำความผิดสะสม จำนวนรวมทั้งสิ้น ๕,๔๔๘ คน

มติที่ ๒ การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกค้าที่นอกกรอบและประชาชนทั่วไป ได้แก่ (๑) กำหนดให้มีสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) โดยผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อประเภทดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสมจำนวน ๒๒๙,๕๖๓ บัญชี รวมเป็นจำนวนเงิน ๖,๑๑๔.๓๔ ล้านบาท และ (๒) สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้ของระบบ (โครงการเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และสิ้นสุดโครงการไปเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มีสินเชื่ออนุมัติสะสมรวม ๖๒๔,๓๘๔ ราย รวมเป็นจำนวนเงิน ๒๗,๓๖๖.๑๗ ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ที่ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. เพื่อให้ประชาชนติดต่อขอรับคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบได้โดยตรงที่สาขาของ ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

มติที่ ๓ การลดภาระหนี้ของระบบโดยการยกเลิกค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการว่าถูกหนี้และเจ้าหน้าที่นอกกรอบผ่านกลไกคณะกรรมการยกเลิกค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อลดภาระหนี้ของระบบ โดยประชาชนสามารถติดต่อขอเข้ารับบริการยกเลิกได้โดยตรงที่สำนักงานอธิการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งผลการดำเนินการยกเลิกค่าธรรมเนียมของระบบนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มีจำนวนเรื่องที่ประชาชนขอรับความช่วยเหลือในการยกเลิกค่าธรรมเนียมของระบบจำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๓๑๖ เรื่อง โก่งเค็ยสำเร็จ จำนวน ๖,๖๓๔ เรื่อง โก่งเค็ยไม่สำเร็จ จำนวน ๒๖๕ เรื่อง ยุติเรื่อง เนื่องจากไม่สามารถติดต่อคู่กรณีได้หรือคู่กรณีไม่ประสงค์ยกเลิก จำนวน ๑,๗๐๙ เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑,๗๐๘ เรื่อง

มติที่ ๔ การเพิ่มศักยภาพของลูกหนี้ของระบบ โดยการฝึกอบรมอาชีพ การจัดหางาน หรือการสงเคราะห์อื่นใด เพื่อเพิ่มศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้ของระบบผ่านกลไกคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้ของระบบประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานคร

มติที่ ๕ การสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้ของระบบของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้ความรู้ทางการเงิน การพัฒนาอาชีพ เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหนี้ของระบบ

ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอ	ผลการดำเนินงาน
<p><b>๖. ข้อเสนอต่อนโยบายรัฐบาล</b></p> <p>ขอให้ปรับปรุงขั้นตอนและรูปแบบการเข้าร่วมโครงการ “ชิม ช้อป ไข่” เนื่องจากมีความซับซ้อนส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเข้าถึงโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ</p>	<p>ปัจจุบันโครงการ “ชิม ช้อป ไข่” ได้สิ้นสุดลงแล้ว อย่างไรก็ตาม หากมีโครงการในลักษณะดังกล่าวอีก กระทรวงการคลังจะนำข้อเสนอไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป</p>